



## โซลาร์ภาคประชาชน ความหวังพลังงานไทย

สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพลังงาน คงได้หายใจหายคอสะดวกขึ้น หลังจากต้องเฝ้าระวัง เตรียมแผนรับมือราคาน้ำมันโลกที่สถานการณ์ผันผวนมาขึ้น มาตั้งแต่ต้นปี กระทั่งย่างเข้าเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน โดยเมื่อวานนี้ (6 มิ.ย.) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับสังคม ภายในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018 ที่เจ้าตัวไปทำพิธีเปิด ณ ไบเทค บางนา งานดังกล่าวยังมีเอกชน และนักวิชาการให้ความร่วมมือในการจัดงานที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มิ.ย. 2561

รัฐมนตรีพลังงาน ใช้เวทีนี้ประชาสัมพันธ์นโยบายโซลาร์ภาคประชาชน ตอกย้ำภารกิจในช่วงระยะเวลาที่เหลือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือน ก.พ. 2562 ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศชัดเจนแล้วว่า ครม. ประยุทธ์ 5 เป็น ครม. สุดท้าย จะไม่มีการปรับ ครม. อีกแล้ว แสดงว่านายศิริจะทำหน้าที่รัฐมนตรีพลังงานต่อไป วันนี้เจ้าตัวประกาศสนับสนุนพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักให้จงได้ ตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วน 30% ภายใน 10-15 ปีข้างหน้า ขอให้คนไทยสบายใจได้ว่าจะไม่ล้มแผนส่งเสริมโซลาร์รูฟท็อป จะผลักดันโครงการโซลาร์ภาคประชาชน โดยจะรับซื้อไฟในราคาดี

พูดถึงโครงการโซลาร์ภาคประชาชน จากเดิมหลายฝ่ายไม่เชื่อว่าทำได้ แต่พอได้ฟังโอเดียและเห็นความมุ่งมั่นของกระทรวงพลังงานยุคใหม่ก็เต็มใจสนับสนุน หากทำสำเร็จจะพลิกโฉมวงการไฟฟ้าของในประเทศ แนวคิดดังกล่าวยังส่งผลดีต่อการเกิดพาหนะทางเลือกที่ทันสมัย โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่ภาคเอกชนกำลังตื่นตัวเป็นอย่างมาก ทิศตรงที่นโยบายรัฐบาลยังไม่ชัดเจน ประเด็นที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยโดยนายศพงษ์ ลออนวล ในฐานะนายกสมาคมฯ เสนอความช่วยเหลือจากภาครัฐคือการเอื้อผลประโยชน์ทางด้านภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำธุรกิจ ดึงดูดให้คนไทยนิยมรถพลังงานทางเลือก บนราคาที่เอื้อถึง เป็นโจทย์ให้นายศิริไปผลักดันต่อ

**ที่น่าสนใจอีกอย่าง** ระหว่างที่น้ำมันโลกยังไม่นิ่ง มีการแก้ปัญหา น้ำมันแพงควบคู่กันไปด้วยการส่งเสริมการใช้ดีเซลเกรดพิเศษ หรือไบโอดีเซล บี 20 สำหรับกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ เนื่องจากราคาถูกกว่าดีเซลปกติ การปรับสัดส่วนการผสม บี100 ซึ่งทำให้ภาษีสรรพสามิตลดลง คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายดีเซลเกรดพิเศษได้ตั้งแต่ 1 ก.ค.2561 สำหรับลูกค้าของปตท.และบางจาก ข้อดีของการส่งเสริมให้ใช้ดีเซล บี20 ยังช่วยดันราคาปาล์มสดน้ำมันปาล์มดิบ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ เราเห็นว่าแผนพลังงานดังกล่าวเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และภาพรวมพลังงานของประเทศ

**การยกระดับเทคโนโลยีแห่งอนาคตทำให้ไทยไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันเพียงอย่างเดียว** ต่อให้เป็นเพียงแสงสว่างปลายอุโมงค์ก็ต้องเดินหน้า คนไทยจึงต้องเอาใจช่วยให้เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานทำหน้าที่ เราขอให้พวกท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตั้งมั่นในปณิธานที่จะผลักดันพันธกิจว่าด้วยพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโครงการโซลาร์ภาคประชาชนบรรลุไปด้วยดี และขอเอาใจช่วยไปถึงการประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียม บงกช-เอราวัณ 2 แหล่งก๊าซขนาดใหญ่ในอ่าวไทยภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต ผ่านพ้นไปด้วยความเป็นไปรุ่งโรจน์ ไร้ข้อกังขา ก่อนจะถึงการเลือกตั้งใหญ่ในปีหน้า สาธุ